

Số: 013 /GSQL-GQ1

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2015

V/v cải cách TTHC theo tinh thần
Nghị quyết 19/NQ-CP

Kính gửi: Hiệp hội Dệt May Việt Nam

Trả lời công văn số 191/HHDMVN-HV ngày 13/8/2015 của Quý Hiệp hội về nội dung nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Về kiến nghị của Hiệp hội liên quan đến trách nhiệm của cơ quan hải quan thực hiện Nghị quyết số 19/2015/NQ-CP ngày 12/3/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 – 2016, và tiếp tục tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan được Bộ Tài chính giao đầu mối triển khai Công thông tin một cửa quốc gia với các cơ quan kiểm tra thuộc các Bộ quản lý chuyên ngành. Bước đầu cơ quan hải quan đã kết nối được với một số cơ quan kiểm tra và một số doanh nghiệp đáp ứng cơ sở hạ tầng thông tin. Những doanh nghiệp đã kết nối thông tin, thực hiện việc đăng ký kiểm tra trên mạng, đối với loại giấy tờ trước đây doanh nghiệp phải nộp cho nhiều cơ quan khác nhau thì nay chỉ phải nộp một lần cho một đầu mối; khi có kết quả kiểm tra cơ quan kiểm tra đưa lên mạng thì doanh nghiệp và cơ quan hải quan sẽ nhận được cùng một thời điểm, việc thông quan hàng hóa sẽ được thực hiện ngay sau khi có kết quả kiểm tra.

2. Về những nội dung vướng mắc có liên quan đến chức năng và thẩm quyền giải quyết của các Bộ quản lý chuyên ngành (đề nghị miễn, giảm kiểm dịch, kiểm tra hàm lượng formaldehyt, giám định CITES đối với hàng hóa có đủ giấy tờ của cơ quan chức năng nước xuất khẩu cấp, hàng hóa nhập khẩu từ nước có tiêu chuẩn cao hơn Việt Nam, hàng hóa của cơ sở sản xuất và người nhập khẩu thường xuyên đạt yêu cầu kiểm tra...): Tổng cục Hải quan đã và đang tổng hợp vướng mắc và gửi kiến nghị tới các Bộ quản lý chuyên ngành có liên quan để xử lý theo tinh thần của Nghị quyết số 19/2015/NQ-CP của Chính phủ (nêu trên) và Chỉ thị số 18/2015/CT-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Quý Hiệp hội được biết. / *M.H*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Ngô Minh Hải